

Số: 01/CT-VKSTC

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2024

CHỈ THỊ
Về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2025

Năm 2025 là năm đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc, cũng là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cùng với đó, ngành Kiểm sát nhân dân kỷ niệm 65 năm trưởng thành và phát triển. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao yêu cầu toàn Ngành tiếp tục thực hiện phương châm “**Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả**”, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, vượt qua thử thách, đề ra các giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến thực chất, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành; sắp xếp tinh gọn bộ máy, tiếp tục hoàn thiện thể chế và đột phá về chuyển đổi số; phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu công tác Quốc hội giao. Trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác tư pháp, về kiểm soát quyền lực và các chỉ thị chuyên đề của Viện trưởng VKSND tối cao. Thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tích cực tham gia góp ý xây dựng các văn kiện trình Đại hội; chủ động lựa chọn, giới thiệu lãnh đạo VKSND các cấp tham gia cấp ủy cùng cấp bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm yêu cầu về “**chính trị - pháp luật và nghiệp vụ**”, xử lý dứt điểm những vụ việc phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ trở thành “điểm nóng”, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và các ngày lễ lớn của đất nước.

2. Thực hiện quyết liệt chủ trương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Nghị quyết số 181-NQ/BCSĐ ngày 19/11/2024 của Ban cán sự đảng VKSND tối cao bảo đảm “**tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả**”. Gắn sắp xếp tinh gọn bộ máy với đổi mới phương pháp, lề lối làm việc; bảo đảm cơ cấu đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên đủ phẩm chất, năng lực; đánh giá đúng, bố trí sử dụng người có năng lực nổi trội, có sản phẩm, cán bộ trẻ, cán bộ nữ có triển vọng phát triển nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đủ phẩm chất năng lực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn hiện nay.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; đề cao trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu; đồng thời bảo đảm điều kiện, môi trường để cán bộ yên tâm thực hiện nhiệm vụ; bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

3. Thực hành quyền công tố chủ động hơn với tinh thần 4S: “*sớm hơn, sát hơn, sâu hơn, sắc hơn*”; không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm; không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự, hành chính và ngược lại.

Tăng cường công tác phối hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo có liên quan đến cán bộ, đảng viên để phục vụ công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Chú trọng phát hiện, xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc gây lãng phí lớn tài sản công, tội phạm liên quan đến lĩnh vực an ninh, ma túy và tội phạm công nghệ cao.

Xây dựng Cơ quan điều tra VKSND tối cao vững mạnh, toàn diện; tập trung phát hiện, xử lý hành vi vi phạm, tội phạm tham nhũng, chức vụ trong hoạt động tư pháp để góp phần kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Nghiên cứu bổ sung các trang thiết bị và xây dựng đội ngũ chuyên gia về dữ liệu điện tử.

4. Thực hiện hiệu quả công tác kiểm sát hoạt động tư pháp; đổi mới phương thức kiểm sát, tăng cường kiểm sát đột xuất theo chuyên đề đối với lĩnh vực nổi cộm; các vụ việc đại biểu quốc hội, dư luận quan tâm nhằm phát hiện kịp thời các vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp. Nâng cao chất lượng kháng nghị, tăng cường kiến nghị góp phần bảo đảm pháp chế trong hoạt động tư pháp.

Tiếp tục xác định công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính; vụ, việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động là nhiệm vụ trọng tâm đột phá của Ngành trong năm 2025. Cần tiến hành đánh giá quá trình, kết quả thực hiện và chủ động đề ra các giải pháp, biện pháp, cách làm hay để khắc phục kịp thời những hạn chế, phân đấu đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội giao.

5. Thực hiện nghiêm chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội; tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế tổ chức và hoạt động, quy định về mối quan hệ công tác của VKSND bảo đảm phù hợp với kết quả sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Tiếp tục tổng kết thực tiễn thi hành Luật Tổ chức VKSND và các đạo luật về tư pháp, hoàn thành các Đề án trình Bộ Chính trị; trên cơ sở đó có kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức VKSND và các đạo luật khác về tư pháp cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới.

6. Mở rộng và tăng cường hợp tác song phương, đa phương trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; nâng cao hiệu quả công tác hợp tác quốc tế. Đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo; gắn công tác tự đào tạo tại VKSND các cấp với đào tạo tại các cơ sở đào tạo của Ngành.

Đẩy mạnh thực hiện chuyên đổi số, tiếp tục xác định đây là khâu trọng tâm đột phá; chú trọng triển khai bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Tập trung mọi nguồn lực, các điều kiện cần thiết để đưa nền tảng Quản lý án hình sự và Trung tâm điều hành của ngành Kiểm sát nhân dân vào hoạt động.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người cán bộ Kiểm sát trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng bộ phim truyền hình về ngành Kiểm sát nhân dân.

7. Thực hiện nghiêm quy định về thẩm quyền, trách nhiệm trong quản lý tài chính, tài sản công, triển khai các dự án đầu tư bảo đảm chất lượng, tiến độ, tiết kiệm, hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí. Tiến hành tổng kiểm kê tài sản công trong toàn Ngành.

Tập trung nguồn lực, phối hợp Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội triển khai xây dựng Trường Đại học Kiểm sát chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đào tạo cán bộ kiểm sát phục vụ cho ngành Kiểm sát nhân dân và nguồn lực cho xã hội.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; giao Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra VKSND tối cao theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này./.

Nơi nhận:

- Đồng chí Tổng Bí thư (để báo cáo);
- Đồng chí Chủ tịch nước (để báo cáo);
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để báo cáo);
- Ban Tổ chức TW, Ủy ban Kiểm tra TW;
Ban Nội chính TW, Văn phòng TW Đảng;
- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;
- Lãnh đạo VKSND tối cao;
- Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao;
- Viện kiểm sát Quân sự Trung ương;
- Viện trưởng VKSND cấp cao, cấp tỉnh;
- Lưu: VT, PTMTH.

VIỆN TRƯỞNG

Nguyễn Huy Tiến